

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๘/๑๐๓๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองบาร์เซโลนา ราชอาณาจักรสเปน คนใหม่

เรียน ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ลับ ด่วน ที่ กต ๐๕๐๓/๔๐๑
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. ประวัติ นายมานูเอล มาตาชานา อาร์มบูรู

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑. แต่งตั้ง นายมานูเอล มาตาชานา อาร์มบูรู (Mr. Manuel Matachana Aramburu) ให้ดำรงตำแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองบาร์เซโลนา ราชอาณาจักรสเปน สืบแทน นายไมเม ซาบาเต แอร์เซ (Mr. Jaime Sabaté Herce) กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำนครบาร์เซโลนา ราชอาณาจักรสเปน ที่ได้ขอลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากสุขภาพและมีปัญหาด้านสุขภาพ

๒. ปรับชื่อเรียกตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์จาก กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองบาร์เซโลนา เป็น กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองบาร์เซโลนา

๓. ปรับชื่อเรียกสถานทำการทางกงสุลจาก สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำเมืองบาร์เซโลนา เป็น สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองบาร์เซโลนา โดยยังคงสถานะของสถานทำการทางกงสุลเป็นสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ฯ ไว้เช่นเดิม

๔. ปรับเขตกงสุลให้ครอบคลุมเฉพาะแคว้นกาตาลุญญา โดยยกเลิกเขตกงสุลที่ครอบคลุมจังหวัดอูเอสกาและเตรูเอลในแคว้นอารากอน ให้สอดคล้องกับระเบียบปัจจุบันของฝ่ายสเปน รวมทั้งปรับคำสะกดชื่อแคว้นคาตาลุญา เป็น แคว้นกาตาลุญญา ให้สอดคล้องกับคำสะกดชื่อแคว้นของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา จึงมีผลให้สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ฯ มีเขตกงสุลครอบคลุมแคว้นกาตาลุญญา ซึ่งประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่ บาร์เซโลนา ชิโรนา เหยย์อิดา และตาร์ราโกนา

ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้ง นายมานูเอล ฯ ให้ดำรงตำแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองบาร์เซโลนา ราชอาณาจักรสเปน เป็นการสนับสนุนกลไกการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรสเปนในมิติต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ขณะที่การเปลี่ยนชื่อเรียกเป็นสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองบาร์เซโลนา เป็นการสร้างระเบียบแบบแผนให้กับการตั้งชื่อสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการปรับเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองบาร์เซโลนา เป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบปัจจุบันของฝ่ายสเปน ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว

/ คณะรัฐมนตรี ...

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ อนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อน และเมื่อกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งร่างสัญญาบัตรตราตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ดังกล่าวมาเพื่อขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการแล้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ขอให้ราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น พร้อมกันกับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายร่างสัญญาบัตรตราตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์

(นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๒ (กรรมการ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๗๒

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th